



ที่ บร (สภ.)๘๐๘๐๑ / ว ๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ถนนชานี-หนองสาม
อำเภอชานี จบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

เรียน กำนันตำบลช่อผกา/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านได้รับทราบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม ศรีโสภณ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

งานกิจการสภาฯ อบต.ช่อผกา
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๖๖-๖๓๕๔

- สำเนา -

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอุดม ศรีโสภณ	ประธานสภาฯ	อุดม ศรีโสภณ
๒	นายมงคล จำเนียรกุล	รองประธานสภาฯ	มงคล จำเนียรกุล
๓	นายปรีชา อยู่สินธุ์	ส.อบต. ม.๒	ปรีชา อยู่สินธุ์
๔	นายสุเวศ ชัยสุวรรณ	ส.อบต. ม.๓	สุเวศ ชัยสุวรรณ
๕	นายชำนาญ คณะชาติ	ส.อบต. ม.๔	ชำนาญ คณะชาติ
๖	นายประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี	ส.อบต. ม.๕	ประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี
๗	นางหนูไกล เงาะเศษ	ส.อบต. ม.๖	หนูไกล เงาะเศษ
๘	นายฉนง จำเนียรกุล	ส.อบต. ม.๗	ฉนง จำเนียรกุล
๙	นายเกลี้ยง เกิดช่อ	ส.อบต. ม.๘	เกลี้ยง เกิดช่อ
๑๐	นางนิภาพร เพ็ชรพันธ์	ส.อบต. ม.๙	นิภาพร เพ็ชรพันธ์
๑๑	นายแพง นาแก้ว	ส.อบต. ม.๑๑	แพง นาแก้ว
๑๒	นายสนั่น ฉิมงาม	ส.อบต. ม.๑๒	สนั่น ฉิมงาม
๑๓	นายสุระ ภาชนะโน	ส.อบต. ม.๑๓	สุระ ภาชนะโน

เริ่มประชุมเวลา

๐๘.๓๐ น.

นางกำไล สิริภูบาล เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาอบต.ช่อผกา บัดนี้ ถึงเวลาประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ทุกท่านเข้าประจำที่เพื่อตรวจนับองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาฯมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาที่ประชุมครบ ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่านประธานสภาฯ จะเปิดประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเป็นสิริมงคล และกล่าวเปิดประชุมสภาฯขอเรียนเชิญค่ะ

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภา อบต.ช่อผกา

จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาอบต.ช่อผกา ขอเชิญเลขาฯ แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภาอบต.ช่อผกาครับ

นางกำไล สิริภูบาล เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาอบต.ช่อผกา

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
 - ๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ
 - ๓.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๓ ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน (กองช่าง)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภา อบต.ช่อผกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภา อบต.ช่อผกา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้กับท่าน
สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่า การแก้ไขข้อใดในรายงานการประชุม
ให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาท่านใด
จะแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯแห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้
สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือจะ
แก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯเพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯให้แก้ไขเพิ่มเติม

ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม ๑๕ นาที หากจะมี
การแก้ไข ขอให้เสนอได้ ในที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๔ ขอมติที่
ประชุมสภาฯว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯยกมือ

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน ๑๓ ท่าน และที่ประชุมสภาฯ
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	๑๓	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	คน

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภา อบต.ช่อผกา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

นางกำไล สิริภูบาล เลขานุการสภา อบต.ช่อผกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ข้อ ๕๕ “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำเฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนด”

ข้อ ๖๐ “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ”

ข้อ ๖๑ “ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงฆ์คืนเงินกู้

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด”

ข้อ ๕๐ “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับ การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน”

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภา อบต.ช่อผกา

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แห่งนี้ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ใน
คราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ครั้งที่ผ่านมาก็ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้รายงานการแปรญัตติให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายเกี๋ยง เกิดช่อ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยที่ประชุมสภา อบต.ช่อผกา ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน
ณ ห้องประชุมสภา อบต.ช่อผกา คณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต.ช่อผกา
ปรากฏว่า ณ วันเวลา ดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ขอยื่นแปรญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ทุกรายการแล้ว ขอรายงานบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
และที่สภาแห่งนี้ ดังนี้

๑.วัน เวลา ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้กำหนดระยะเวลารับคำแปร
ญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา และนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลช่อผกา ขอเสนอคำแปรญัตติ

๒. ชื่อข้อบัญญัติ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิม
๓. คำแถลงงบประมาณ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิม
๔. บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิม
๕. รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิม
๖. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีผู้ขอแปร
ญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิม
๗. รายงานประมาณการรายรับ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิม
๘. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีผู้ขอแปร
ญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิม
๙. รายงานประมาณการรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิม

๑๐. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีผู้ขอแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิม

๑๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิม ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้รายงานและเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามร่างเดิม ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาแล้วเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาได้พิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติต่อไป

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภาอบต.ช่อผกา

เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ผมก็ขอเข้าระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ

๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติ

ขอมติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาท่านใดเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือ

ที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน ๑๓ ท่าน และที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	คน

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภาอบต.ช่อผกา

สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาอบต.ช่อผกา เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

ก่อนจะเข้าระเบียบวาระที่ ๔ ผมขอพักการประชุมชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน โดยจะเริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.

พัก ๑ ชม. ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

เมื่อสมาชิกสภาฯ เข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมต่อเพื่อ
พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน (กองช่าง)

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา เสนอญัตติครับ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน
(กองช่าง) ครับ

นายสำรวย บ่อไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสำรวย บ่อไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ขอเสนอญัตติดังนี้ครับ

เรื่อง ขออนุมัติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

ข้าพเจ้า นายสำรวย บ่อไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ขอเสนอญัตติ
โอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในงบลงทุน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
ได้ดำเนินการและพิจารณาดังต่อไปนี้

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
และประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ระบบเขื่อน ด้วยุคสส. (รูปตัวยู) พร้อมฝเปิด บันโคกเพชร หมู่ที่ ๑ จ.กบ บ้านนางสงบ สิ่งทอง ถึงที่สวนนายสมหมาย เขียวรัมย์ (หน้า ๕๗/๗๘) ตั้งไว้จำนวน ๗๑๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน (ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท โอนลด จำนวน ๕๒,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๒,๗๐๐ บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่ายโครงการ

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เป็นห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ตั้งไว้จำนวน ๕๒,๓๐๐บาท (รายละเอียดประมาณการตามแบบปร.๔ , ปร.๕ แนบท้ายบันทึก)

เหตุผลที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่มากมายหลายประการ โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งในการดำเนินการตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ทางกฎหมาย จะมีประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐมาติดต่อราชการกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรงในบางครั้ง แต่เนื่องจากปัจจุบันห้องทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นห้องทำงานรวมของคณะผู้บริหาร ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สภาพโดยรวมมีความแออัด ประกอบกับการบริหารราชการที่ต้องใช้อำนาจในการตัดสินใจ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารสำนักงาน เป็นห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาติดต่อราชการกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้รับบริการที่ดี มีความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

จึงขอเสนอต่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา เพื่อพิจารณาต่อไป

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

ท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกก็เชิญนะครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก กระทบขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน (กองช่าง) โปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน ๑๓ ท่าน และที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน (กองช่าง) ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ท่านใดมีเรื่องเสนอในวาระอื่น ๆ ก็เชิญนะครับ

นายสำรวย บ่อไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระทบ นายสำรวย บ่อไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ด้วยเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นงานรัฐพิธี การที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดก็เพื่อให้พวกเราแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกเราทุกคนต้องให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะป็นพนักงานส่วนตำบล ท่านสมาชิกฯ ให้ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นตัวอย่างในการวางตัวและประพฤติตามแบบแผนที่รัฐบาลกำหนด ในกรณีที่ไม่ได้มาร่วมพิธี อาจจะไปเที่ยว หรือมีธุระ ขอความกรุณาอย่าโพสต์ภาพในโซเชียลในลักษณะนี้นะครับ ผมเป็นห่วงภาพลักษณ์ซึ่งดูไม่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาได้รับคำชมว่าเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความสามัคคีเข้าร่วมงานรัฐพิธีครั้งนี้เยอะที่สุด ก็ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายอุดม ศรีโสภณ ประธานสภาอบต.ช่อผกา

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะอภิปราย เชิญนะครับ เมื่อไม่มีผมก็ขอขอบคุณพระคุณท่านสมาชิกฯทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน และวันนี้ก็ได้ประชุมมาติดต่อกันนานสมควรแก่เวลาแล้ว ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางกำไล สิริภูบาล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมและรับรองแล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา อยู่สินธุ์)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสนั่น จิมงาม)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางนิภาพร เผือกพันธ์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา รับรองแล้วเมื่อคราวประชุม

สมัย..... สมัยที่..... เมื่อวันที่.....

(นายอุดม ศรีโสภณ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

ผู้รับรอง